



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา ปี B

(วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2018)

พี่น้องที่รัก เรื่องราวของอาดัมและเอวาในหนังสือปฐมกาลซึ่งเราได้รับฟังในบทอ่านแรกวันนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิดามารดาผู้แรกของเรานุษย์เท่านั้น แต่เป็นบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้ด้วย บาปของอาดัมและเอวาคือความไม่ชอบนอบเชื่อฟัง ซึ่งเป็นผลมาจากการยอมจำนนต่อการประจญล่อลวงที่สัญญาจะให้พวกเขาเป็นอิสระจากพระเจ้า และกลายเป็นเหมือนพระเจ้า คือรู้ดีชั่ว (ปฐมก 3:5) หลังจากที่ได้ออกในบาปแล้ว พวกเขาไม่ต่างจากเด็กเล็กๆ ที่หาข้อแก้ตัว เมื่อถูกจับได้ว่าทำความผิด อาดัมบ่นต่อพระเจ้าว่า “หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้าได้ให้ผลจากต้นไม้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน” (ปฐมก 3:12) ส่วนเอวาไม่น้อยหน้ากว่าผู้เป็นสามีของนาง นางตำหนิซึ่งเป็นตัวแทนของปีศาจสำหรับความผิดของตนโดยทูลตอบพระเจ้าว่า “งูหลอกลวงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน” (ปฐมก 3:13)

จริงอยู่ ความขัดแย้งและความแตกแยกเป็นผลของบาป แต่พวกมันสามารถเป็นโอกาสได้ เช่นเดียวกัน ถ้าอาดัมและเอวาร่วมมือกันด้วยใจภักดีต่อพระเจ้า พวกเขาจะสามารถเอาชนะการประจญล่อลวงได้อย่างแน่นอน และถ้าพวกเขาเกลี้ยอมรับผิดต่อพระองค์ พระองค์จะทรงเมตตาและให้อภัยพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะพระองค์ทรงอ่อนหวานและเมตตาสงสาร และเปี่ยมด้วยความรัก สมมุติว่าเมื่อพระเจ้าตรัสถามอาดัมว่า “ท่านได้กินผลจากต้นไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นหรือ?” (ปฐมก 3:11) และอาดัมทูลตอบพระองค์ว่า “ใช่แล้วพระเจ้าข้า ลูกได้ทำผิดต่อพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเมตตาและอภัยโทษให้ลูกผู้เป็นคนบาปด้วย” เราคิดหรือว่าพระเจ้าจะทรงตอบด้วยความกริ้วว่า “เจ้ามีโอกาสดังนี้แล้วและเจ้าได้ใช้มันไปแล้ว เจ้ายังมีหน้ามาขอความเมตตาจากเราอีกหรือ?” แน่นอน ไม่ เช่นเดียวกันถ้าเอวาคุกเข่าอยู่เฉพะพระพักตร์พระองค์และทูลด้วยความสำนึกผิดว่า “ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ลูกเป็นเหตุให้สามีต้องตกในบาป โปรดเมตตาสงสารลูกด้วยอย่างไรก็ตาม ขอพระองค์ทรงกระทำต่อลูกตามที่พระองค์ทรงเห็นสมควรเถิด” เราคิดหรือว่าพระเจ้าจะตรัสแบบไม่ยั้งว่า “ไปให้พ้น ไม่ต้องมาอ้อนวอนเราอีก เราไม่มีวันอภัยให้เจ้า”?

ดังที่เราทราบพระเจ้าทรงเป็นความรัก และความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรานุษย์มีมั่นคงและดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์ เป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขและไร้ขอบเขต ด้วยเหตุนี้ พระองค์จะทรงให้อภัยความผิดครั้งแรกของอาดัมและเอวาอย่างแน่นอน แต่ความจริงคือ บิดามารดาผู้แรกของเรต่างก็หาข้อแก้ตัวให้ตนเอง ไม่ยอมรับผิด และไม่แสดงเครื่องหมายใดๆ ที่บ่งบอกถึงการเป็นทุกข์กลับใจ นอกจากผลที่ตามมาของบาป บาปก่อให้เกิดการแบ่งแยกและแตกแยก บาปแยกอาดัมและเอวาออกจากพระเจ้า บาป

แยกอาดัมและเอวาออกจากกันและกัน และทำให้พวกเขาใส่ร้ายซึ่งกันและกัน บาปแยกความปรารถนาที่อยู่ส่วนลึกในใจของพวกเขาออกจากความโน้มเอียงตามธรรมชาติของพวกเขาที่มุ่งไปหาพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างของพวกเขา บาปนำไปสู่ความล่มสลายของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราในพระวรสารวันนี้ว่า **“ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้”** (มก 3:24-25)

แม้ว่าหลายครั้งในชีวิตของเรา เราอาจไม่ต่างจากอาดัมและเอวาเท่าใดนัก กล่าวคือ เมื่อเราได้ทำบาปผิดต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ เราพยายามหาข้อแก้ตัวสารพัด โยนความผิดให้คนอื่น ให้สังคมให้สื่อสารสังคมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราซึ่งนับวันมีมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่พระเจ้ายังทรงรักเรา ทรงเมตตาต่อเรา และทรงให้อภัยความผิดของเราอย่างไม่มีวันสิ้นสุด พระองค์ทรงส่งพระบุตรสุดที่รักเพียงพระองค์เดียวลงมาในโลกเพื่อปลดปล่อยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปและความตาย บาปนำความแตกแยกและแบ่งแยกมาสู่เราฉันใด การไถ่กู้ของพระเยซูเจ้านำการคืนดีและความกลมกลืนมาสู่เราฉันนั้น อาศัยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงทำให้เราคืนดีและเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงนำเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกัน นั่นคือ ครอบครัวของพระศาสนจักร และทรงเยียวรักษาสมาคมแห่งความเชื่อในวิญญูญานเราแต่ละคนซึ่งเป็นผลของบาปที่เราได้กระทำ ดังนั้น การคืนดีจึงเป็นของประทานยิ่งใหญ่จากพระเจ้า ซึ่งมาถึงเราผ่านทางพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์

โดยทางศีลล้างบาปในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต เราได้คืนดีกับพระเจ้าเป็นครั้งแรก ความเป็นหนึ่งเดียวกันและชีวิตที่ประสานกลมกลืนกันกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง ซึ่งเป็นผลมาจากการคืนดีนี้ได้รับการเสริมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นผ่านทางศีลกำลัง ยิ่งกว่านั้น เมื่อเราทำบาปผิดต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องหลังจากที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว เรายังสามารถกลับมาคืนดีกับพระองค์และพวกเขาอีกครั้งหนึ่งผ่านทางศีลอภัยบาป นี่เป็นพระพรยิ่งใหญ่และพิเศษเฉพาะในศาสนาของเรา เป็นความรักและพระเมตตาของพระเจ้าที่หาไม่ได้ในศาสนาอื่น เราควรภูมิใจและพยายามใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายจิตของเรามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เพื่อเราผ่านทางศาสนบริการของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นครอบครัวของพระเจ้า พระองค์ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้เราแยกตัวออกจากพระองค์โดยทางบาป แต่ทรงต้องการให้เราพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยความสำนึกถึงพระมหากษัตริย์คุณอันใหญ่หลวงและความรักที่ไร้ขอบเขตของพระองค์ เมื่อเราสามารถทำเช่นนี้ได้ พระองค์จะทรงมองมายังเราและตรัสกับเราด้วยความเมตตาว่า **“นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”** (มก 3:35) แม้ว่าอาดัมและเอวาเป็นบิดามารดาคู่แรกของเรา แต่พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นพี่ชายของเราและพระเจ้าผู้ประทับในสวรรค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักของเรา **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**